

Nội dung bài viết

1. [Bài 17: Truyện của ông Biển trang 85, 86 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Cảnh Diêu](#)

Bài 17: Truyện của ông Biển trang 85, 86 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Cảnh Diêu

Bài đọc 2: Chuyện của ông Biển



Ông Biển không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng từ lúc khai thiên lập địa đã có ông rồi. Già như vậy nhưng suốt đêm ngày ông vẫn rì rầm kể chuyện không biết mệt. Ông thổi gió mát vào đất liền, đưa hơi nước lên trời làm mưa và mang đến cho con người bao nhiêu là sản vật.

Nhưng mấy chục năm nay, ông thấy yếu đi nhiều. Bởi vì mỗi năm con người thải xuống biển hơn sáu triệu tấn rác. Tôm cá cứ chết dần. Ông Biển đành lên đường tìm người giúp đỡ.

Đi mãi, đi mãi, gặp một hòn đảo nhỏ, ông nói:

- Cháu nhận giúp ông một ít rác nhé!

Đào nhỏ lắc đầu:

- Nhận rác của ông thì cháu biết để đâu!

Hướng về đất liền, ông thấy một bãi cát. Gió đang lùa rác từ bãi cát xuống biển, rồi sóng biển lại đưa rác lên bờ. “Không thể loanh quanh mãi thế này!” – Ông Biển thở dài.

Đang tuyệt vọng, ông Biển bỗng thấy trên bãi cát mấy cô bé, cậu bé mang theo những chiếc bao to nhặt rác. “Cứu tinh đây rồi!” – Ông reo lên và tặng các cô cậu những làn gió mát nhất.

Ông thẫn thờ: Con người sẽ không xả rác xuống biển nữa. Chẳng bao lâu, nước biển sẽ lại trong xanh, các loài sinh vật sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở, biển sẽ lại vui như xưa.

Phỏng theo Quách Thiếu Vinh

Nội dung chính: Chúng ta cần bảo vệ biển cả và đại dương.

Đọc hiểu

Câu 1 trang 86 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Ông Biển đem lại những gì cho con người?

Trả lời:

Ông thổi gió mát vào đất liền, đưa hơi nước lên trời làm mưa và mang đến cho con người bao nhiêu là sản vật.

Câu 2 trang 86 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Điều gì xảy ra khiến ông Biển phải đi tìm người giúp đỡ?

Trả lời:

Ông thấy yếu đi nhiều. Bởi vì mỗi năm con người thải xuống biển hơn sáu triệu tấn rác. Tôm cá cứ chết dần. Ông Biển đành lên đường tìm người giúp đỡ.

Câu 3 trang 86 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Em hiểu lời của ông Biển “không thể loanh quanh mãi như thế này!” như thế nào?

Trả lời:

Em hiểu lời của ông Biển “không thể loanh quanh mãi như thế này!” là nói về việc rác ở biển không được thu dọn.

Câu 4 trang 86 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Điều gì đã khiến ông Biển vui trở lại?

Trả lời:

Những cô bé, cậu bé nhặt rác khiến ông vui trở lại. Ông thàn mơ: Con người sẽ không xả rác xuống biển nữa. Chẳng bao lâu, nước biển sẽ lại trong xanh, các loài sinh vật sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở, biển sẽ lại vui như xưa.

Luyện tập

Câu 1 trang 86 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Tìm 2 câu cảm trong bài đọc. Xếp mỗi câu vào ô trống thích hợp trong bảng dưới đây:

Câu cảm	Bộc lộ cảm xúc, thái độ
	Bộc lộ cảm xúc vui mừng
	Bộc lộ thái độ lo lắng

Trả lời:

Câu cảm	Bộc lộ cảm xúc, thái độ
“Cứu tinh đây rồi!”	Bộc lộ cảm xúc vui mừng
“Không thể loanh quanh mãi thế này!”	Bộc lộ thái độ lo lắng

Câu 2 trang 86 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2: Đặt câu:

- Nói lời của ông Biển cảm ơn các bạn nhỏ nhặt rác
- Nói lời của ông Biển khuyên mọi người không xả rác bừa bãi

Trả lời:

- Cảm ơn các cháu đã giúp ta dọn sạch rác nhé!
- Xả rác ra biển là một hành động vô ý thức mọi người không nên làm theo!